
 
รายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโนนพะยอม  

สมัยวิสามญั สมัยที่ 1 ครัง้ที่ 1  
ประจ าป ีพ.ศ. 2567 

วันที่  29 เดอืน เมษายน  พ.ศ.2567  เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนพะยอม 

--------------------------- 
 

ผูม้าประชมุ        
ล าดับที ่ ชื่อ – สกลุ ต าแหนง่ ลายมือชือ่ หมายเหต ุ

1 นายหลวด  โนนพะยอม ประธานสภาฯ หลวด  โนนพะยอม  
2 นายพีรพล  เวียงแก้ว รองประธานสภาฯ พีรพล  เวียงแก้ว  
3 นายสมดี  ศรีคุ้ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 สมดี  ศรีคุ้ม  
4 นายอุทร  ที่รัก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 อุทร  ที่รัก  
5 นายสมบัติ  จงค า สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 สมบัติ  จงค า  
6 นายพั้ว  จันบัวลา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 พ้ัว  จันบัวลา  
7 นายปัญญา  ยางนอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 ปัญญา  ยางนอก  
8 นายกมล  กมลาไสย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 กมล  กมลาไสย  
9 นายนิวัฒน์  ตาเขียม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 - ลา 

10 นายศุภัฒชัย  กองน้ า เลขานุการสภาฯ  ศุภัฒชัย  กองน้ า  
 
ผู้ไม่มาประชมุ   
1. นายนิวัฒน์  ตาเขียม  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9  (ลากิจ) 
 
ผูเ้ขา้รว่มประชุม   
ล าดับที ่ ชื่อ – สกลุ ต าแหนง่ ลายมือชือ่ หมายเหต ุ

1 นายสมพร  กองกะมุด นายก อบต.โนนพะยอม สมพร  กองกะมุด  
2 นายบุญกอง  ผมเพ็ชร์ รองนายก อบต.โนนพะยอม บุญกอง  ผมเพ็ชร์  
3 นายสายันต์  ค าหอม รองนายก อบต.โนนพะยอม สายันต์  ค าหอม  
4 นายพิเชษฐศักดิ์  สุระประจิต รองปลัด อบต. พิเชษฐศักดิ์  สุระประจิต  
5 นายชยานนท์  อุปฮาต ผู้อ านวยการกองช่าง ชยานนท์  อุปฮาต  
6 นางพรรณี  ค าระกาย ผู้อ านวยการกองคลัง พรรณี  ค าระกาย  
7 นางณิชนันทน์  เวียงแก้ว หัวหน้าส านักปลัด ณิชนันทน์  เวียงแก้ว  
8 นางสาวยุวรัตน์  ชอบค้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ยุวรัตน์  ชอบค้า  
9 นางวันเพ็ญ  นาบุตตรบุญ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 วันเพ็ญ  นาบุตตรบุญ  

 
 

/เริ่มประชมุ... 
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เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
นายศุภัฒชัย  กองน้ า -วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม            
(เลขานุการสภาฯ) สมัยวิสามัญ สมัยที่  1 ครั้ งที่  1 ประจ าปี  พ.ศ.  2567 และตาม

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 56 การประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ต้องมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มี
อยู่จึงจะเป็นองค์ประชุมซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      
โนนพะยอม เข้าประชุมทั้งหมด 9 ท่าน ถือว่ามาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนสมาชิกสภาทั้งหมด จึงถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ก่อนที่ท่าน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอมจะเปิดประชุม          
ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 
จุดธุป เทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ  

 
นายหลวด  โนนพะยอม  -สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม คณะผู้บริหาร 
(ประธานสภาฯ) หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโนนพะยอม สมัยวิสามัญ สมัยที่  1 ครั้ งที่  1 ประจ าปี           
พ.ศ. 2567 

 

    -ในล าดับต่อไปกระผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
    ระเบียบ วาระท่ี 1  
 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายหลวด  โนนพะยอม  -ไม่ม ี
(ประธารสภาฯ) 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายหลวด  โนนพะยอม  -ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้มีการประชุมสภา 
(ประธานสภาฯ) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม สมัยสามัญ สมัยแรกครั้งที่ 2 

ประจ าปี พ.ศ. 2567 เมื่อที่ 12 กุมภาพันธ์  2567 ซึ่งเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้ส่งส าเนารายงานการประชุมฯ 
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้อ่านและ
พิจารณาตรวจดูรายละเอียด ในรายงานประชุมถูกต้องตามที่ได้ประชุมมา
หรือไม่และทบทวนดูว่ามีส่วนใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ หากมีข้อความใดที่
ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพ่ิมเติม ก็ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนพะยอม เพ่ือขอมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม 

 
ประชมุสภาฯ   -ไม่มกีารเสนอแก้ไขเพิม่เตมิ 

 
/นายหลวด... 
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นายหลวด  โนนพะยอม  -ผมขอมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
(ประธานสภาฯ)   ต าบลโนนพะยอม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่  

12  กุมภาพันธ์  2567 โปรดยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุมสภาฯ -มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

    -มีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุม จ านวน  9  คน 
-รับรอง        จ านวน  8  เสียง 

    -ไม่รับรอง     จ านวน  -   เสียง 
    -งดออกเสียง   จ านวน    1   เสียง(ประธานงดออกเสียง) 

 

นายหลวด  โนนพะยอม  -ในล าดับต่อไปกระผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
(ประธานสภาฯ)   ระเบียบ วาระท่ี 3  
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
นายหลวด  โนนพะยอม  -ในระเบียบวาระนี้ คณะผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท่านใด มีเรื่องจะแจ้งให้ที่
(ประธานสภาฯ)   ประชุมทราบหรือไม่ หากมีขอเชิญครับ 

3.1 การลงตรวจประเมินเชิงลึกเพ่ือประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์) วันที่ 9  พฤษภาคม  2567 
เวลา 14.00 - 16.00 น. 

นายสมพร  กองกะมุด  -เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา ทุกท่าน ผมขอแจ้งเรื่องการลงตรวจ 
(นายก อบต.)  ประเมินเชิงลึกเพ่ือประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ

บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่ ดี  ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 7 
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์) วันที่ 9 พฤษภาคม  2567     
เวลา 14.00 - 16.00 น. ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม    
ได้ส่งเข้าประกวดเพ่ือรับรางวัลและตอนนี้ อบต.โนนพะยอม ได้เข้ารอบใน
รอบแรกนี้ และจะได้รับการเข้าตรวจประเมินเชิงลึก คือการลงพ้ืนที่จริงขอ
คณะวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งในขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่มีส่วน
เกี่ยวข้องก าลังเตรียมความพร้อมและเอสารต่างๆเพ่ือเข้ารับการประเมิน
ดังกล่าว ดังนั้น ทาง อบต.โนนพะยอม จึงขอเชิญทุกท่านมาเพ่ือต้อนรับ
คณะวิจัยและมาให้ก าลังกับทางเจ้าที่ที่ เข้ารับการประเมินในวันที่ 9 
พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป จึงขอเรียนให้ทาง
สมาชิกสภาฯ ได้ทราบทุกท่านครับ 

 

3.2 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจ าเดือน เมษายน 2567 
(ประชุมสัญจร) วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป       
ณ หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 

 -และในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ทางอ าเภอ
ชนบท ขอให้สถานที่หอประชุมอเนกประสงค์ อบต.โนนพะยอม เป็นสถานที่
ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพ้ืนที่อ าเภอชนบท (ประชุมสัญจร) 
อบตโนนพะยอม จึงขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าร่วมการประชุม 

 

/ดังกล่าว... 
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ดังกล่าวร่วมกับหัวหส่วนราชการในพ้ืนที่อ าเภอชนบท จึงขอแจ้งเชิญ
สมาชิกทุกท่านเป็นการเบื้องต้น ส่วนหนังสือเชิญจะส่งให้ท่านอีกครั้งครับ 

นายหลวด  โนนพะยอม  -ส าหรับเรื่องที่ท่านนายก อบต.โนนพะยอม ได้แจ้งขอเชิญสมาชิกสภา 
(ประธานสภาฯ)  เข้าร่วมในการต้อนรับคณะตรวจประเมินในวันที่ 9 พฤษาคม 2567 และ

การเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพ้ืนที่อ าเภอชนบท ในวันที่ 3 
พฤษภาคม 2567 ผมขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้เข้าร่วมทั้ง 2 วันเลย
นะครับ เพ่ือเป็นเป็นเกียรติและการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ อบต.
โนนพะยอม 

ที่ประชุมสภาฯ   -รับทราบ 
 

นายหลวด  โนนพะยอม  -ล าดับต่อไปกระผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
(ประธานสภาฯ)   ระเบียบวาระท่ี 4 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายหลวด  โนนพะยอม 4.1 พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)   
(ประธานสภาฯ) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567 
 -ในระเบียบวาระนี้ นายก อบต.โนนพะยอม ได้เสนอขอความเห็นชอบร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567 
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอมพิจารณา ก่อนที่ท่านนายก 
อบต.โนนพะยอม จะเสนอญัตติเพ่ือเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น       
(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ขอให้เลขานุการสภาฯ 
ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

นายศุภัฒชัย  กองน้ า -เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  ระเบียบกระทรวง 
(เลขานุการสภาฯ) มหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่  3)       
พ.ศ.2561 หมวด 3 ข้อ 17 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ด าเนินการ
ตามข้ันตอน ดังนี้  
(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ 
และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ
ปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจน
ความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติ ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่
เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยให้น าข้อมูล 
พ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทาง 
และข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
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(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การ บริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความ
เห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

นายหลวด  โนนพะยอม  -ขอเชิญท่านนายก อบต.โนนพะยอม ได้น าเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(ประธานสภาฯ)   (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567  
 

นายสมพร  กองกะมุด  -ขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่  
(นายก อบต.)  1/2567 ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้จัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 
กันยายน 2564 ไปแล้วนั้น 

   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6086 ลงวันทีท่ 
19 สิงหาคม 2565 ได้แจ้งว่าเมื่อมีพระราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 -2570) 
มาจัดท ารายละเอียดที่มีความสอดคล้องหนือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครอส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติโดยเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่นในการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 4 และข้อ 21 มาด าเนินการโดยอนุโลมและให้ใช้เป็นการ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 
วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา กรณีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่อาจด าเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ด าเนินการตามที่เห็นสมควรและให้น าแนวทางการด าเนินงานตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2565 แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ ง ถิ่ น ม า เ ป็ น แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ด้ ว ย ร า ย ล ะ เ อี ย ด ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท0810.3/ว6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ซึ่งปัจจุบัน
ได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
(พ.ศ.2566-2570) ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565      
แล้ว ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้มีการประชุม
หารือของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่      
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ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้ง
ที่ 1/2565 ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2566 
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 โดยมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนพะยอมจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมและมีโอกาสในการก าหนดประเด็นการพัฒนา เสนอ
ปัญหาความต้องการ โครงการพัฒนา เพ่ือน าไปจัดท าเป็นแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
กันทุกหมู่บ้าน 
 องค์การบริหารส่นต าบลโนนพะยอม ร่วมกับประชาคมหมู่บ้าน    
ในต าบลโนนพะยอม ได้ด าเนินการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน          
ในระหว่างวันที่ 23 – 26 มกราคม 2567 เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567 

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอมและ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) ได้ด าเนินการประชุมประชมคม
ท้องถิ่น ระดับต าบล เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 เพ่ือในการร่วมคิดร่วม
ท าร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมกันแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ระหว่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอมร่วมกับประชาชน ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจต่างๆ เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567  

คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล    
โนนพะยอมและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่ วนต าบล          
โนนพะยอม ได้ด าเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567 

ส าหรับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน 
ครั้งที่ 1/2567 ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอมพิจารณา 
ตามมาตรา 46 แห่งพระราชวบัญญ ติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 และเมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 
เห็นชอบแล้ว  ให้ส่ งร่ างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570)         
ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนน
พะยอม ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 
ปรพกาศใช้ 

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ และเพ่ือเป็นการ
พัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่นยังใช้เป็นกรอบและ
แนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
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รายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม จึงจ าเป็นต้องเสนอร่างแแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567        
ให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอมพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป  
( รายละ เอียดตามร่ า งแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ .ศ .2566 -2570)           
ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ที่แนบท้าย) 

นายหลวด  โนนพะยอม  -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายอีก
(ประธานสภาฯ)   หรือไม ่ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น 
 

-หากไม่มี ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567         

มติที่ประชุมสภาฯ -เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน       
ครั้งที่ 1/2567  ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

    -มีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุม จ านวน  9  คน 
-รับรอง        จ านวน  8  เสียง 

    -ไม่รับรอง     จ านวน  -   เสียง 
    -งดออกเสียง   จ านวน    1   เสียง(ประธานงดออกเสียง) 

 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
นายหลวด  โนนพะยอม  -สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ซึ่งการซักถามจะให้ทาง 
(ประธานสภาฯ)  สมาชิกสภาฯ ซักถามแล้วจะให้ทางคณะผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามพร้อม

กันรวดเดียวในทุกค าถาม เชิญครับ 
นายพิเชษศักดิ์  สุระประจิต -ขอแจ้งเรื่องการจัดพิธีรับพะราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ 
(รองปลัด อบต.) พระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ตามที่

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับพระบรม     
ราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบามสมเด็จประเจ้าอยู่หัวที่
ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ได้จัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด    
8.25 x 11.75 นิ้ว (A4) จ านวน 100,000 แผ่น เพ่ือเชิญไปประดิษฐาน 
ณ สถานศึกษา และหน่วยราชการต่างๆ เพ่ือแสดงความจงรักภักดีและน้อม
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และได้จัดพิธีรับ
พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่จังหวัดทุกจังหวัด เพ่ือมอบให้แก่
ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับขั้นพ้ืนฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัดขอนแก่นได้ก าหนดจัดรับพระราชทานพระ
บรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี ในวันศุกร์ที่  26 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมยอดขวัญ 
เทศบาลเมืองศิลา และกระผมนายพิเชษฐศักดิ์ สุระประจิต รองปลัด อบต.  
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ได้เป็นตัวแทนท่านนายก อบต.โนนพะยอม เป็นผู้เข้ารับพระราชทานพระ
บรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี แทน ดังนั้น จึงขอแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
โนนพะยอมทราบ และจะได้ก าหนดจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายา
ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี ให้แก่ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับขั้นพ้ืนฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในล าดับต่อครับ 

นายสมพร  กองกะมุด  -ขอเรียนแจ้งเรื่องด่วน เมื่อสักครู่ทาง ผอ.กองช่าง ได้รับการประสานจาก 
(นายก อบต.) กรมทรัพยากรน้ า เรื่องการก่อสร้างถังประปาผิวดิน ของกรมทรัพยากรน้ า

ด้วยงบประมาณ 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) ดังนั้น จึงขอให้
สมาชิกสภาฯ ได้เสนอคัดเลือกสถานที่ในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว  

นายสมดี  ศรีคุ้ม -กระผม นายสมดี ศรีคุ้ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ขอเสนอหนอง        
(ส.อบต.หมู่ที่ 1) แก่งใหญ่ ครับ 
 

นายสมบัติ  จงค า  -กระผม นายสมบัติ  จงค า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 ขอเสนอห้วยบั้งไฟ  
(ส.อบต.หมู่ที่ 3) ครับ 
 

นายหลวด  โนนพะยอม -กระผม นายหลวด  โนนพะยอม  ประธานสภาฯ ขอเสนอห้วยบั้งไฟ ครับ 
 (ประธานสภาฯ)   
 
นายหลวด  โนนพะยอม  -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ หากไม่ผมจะขอมติ 
(ประธานสภาฯ)  ที่ประชุมสภาฯ เพ่ือทางองค์การบริหารส่วนต าลโนนพะยอมจะได้แจ้งปยัง

กรมทรัพยากรน้ า เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
  -สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ด าเนินการก่อสร้างถังประปาผิวดินใน

พ้ืนที่หนองแก่งใหญ่ โปรดยกมือขึ้น 
   -เห็นชอบ  2 เสียง 
 -สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ด าเนินการก่อสร้างถังประปาผิวดินใน

พ้ืนทีห่้วยบั้งไฟ โปรดยกมือขึ้น 
-เห็นชอบ  6 เสียง 

มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้การด าเนินการก่อสร้างถังประปาผิวดินที่        
ห้วยบั้งไฟ ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียงครับ 

 
นายพั้ว  จันบัวลา -สอบเรื่องถังขยะท่ีจะจัดซื้อให้กับชาวบ้านได้มีการจัดซื้อแล้วหรือยัง         
(ส.อบต.หมู่ที่ 5) และเรื่องยางมะตอยที่จะซ่อมแซมถนนที่ช ารุด และโครงการโครงสร้าง

พ้ืนฐานที่บรรจุในข้อบัญญัติ งบประมาณ 2567 ในส่วนที่ยั งไม่ ได้
ด าเนินการไม่ทราบว่าจะสมารถด าเนินการได้ในช่วงไหนครับ 

นายอุทร  ที่รัก  -สอบถามเรื่องถนน คสล.ที่ด าเนินการไปแล้วคาดว่าจะยังอยู่ในการ 
(ส.อบต.หมู่ที่ 2) ประกันสัญญญาอยู่ครับ เนื่องจากมีการช ารุดถนนเส้นข้ามทุ่งไปวังแสง     

ขอแจ้งให้ทาง อบต.ได้ด าเนินการในส่วนที่เกียวข้องเพ่ือซ่อมแซมครับ 
 

/นายสมบัต.ิ.. 
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นายสมบัติ  จงค า  -ขอเรียนสอบถามติดตามโครงการวางท่อะบายน้ า ของบ้านห้วยค้อ        
(ส.อบต.หมู่ที่ 3)  เส้นหน้าบ้านนางสมพิศ  พอชัย เป็นโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2566 จะสามารถด าเนินการถึงข้ันตอนใดแล้ว 
 
นายพีระพล  เวียงแก้ว  -ขอเรียนปรึกษา เรื่องการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน ของหมู่ที่ 7      
(รองประธานสภาฯ) ปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการน้ าไม่ไหล ประชาชนได้รับความเดือดร้อน       

ไม่ทราบว่าทาง อบต. มีแนวทางในการช่วยเหลือได้หรือไม่ 
 -อีกเรื่องคือ เรื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับร้องเรียนจากทางผู้ปกครองของ

เด็กในเรื่องการดูแลเด็กเล็ก และเรื่องของครูและอุปกรณ์การเรียน 
นายพิเชษฐศักดิ์  สุระประจิต -ขอชี้แจงเรื่องของการดูแลเด็กที่เกิดขึ้นของ ศพด.บ้านหนองเต่า              
(รองปลัด อบต.) ที่มีเหตุการณ์เด็กเดินกลับบ้านเอง ซึ่งทางผู้บริหารได้เรื่องร้องเรียนมาแล้วก็

ได้ด าเนินการเรียกครู เข้ามาตักเตือน และกระผมก็ได้แจ้งมาตรการในการ
ควบคุมการดูแลให้ใกล้ชิดมากขึ้น ก็ขอยอมรับว่าเกิดจากความบพร่องของ
ครู ซึ่งก็ได้มีนโยบายในการสับเปลี่ยนครู และมาตรการรักษาความปลอดภัย
และจะเริ่งด าเนินการครับ 

 -ส าหรับเครื่องเล่นที่ช ารุด ตอนนี้ก็ได้สั่งให้ครูได้เก็บเครื่องเล่นที่ช ารุดออก
จากสถานที่ ซึ่งเราก็ได้รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วเป็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนะยอม และได้ด าเนินการของงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมฯ ในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือที่จะรองรับเด็กทั้งหมด
ในพ้ืนที่ต าบลโนนพะยอม เพ่ือง่ายต่อการก ากับดูแลเด็กและครูด้วยครับ 

นายสมพร  กองกะมุด -ขอตอบในเรื่องของถังขยะ จริงแล้วเรื่องการก าจัดขยะมูลฝอยนั้น          
(นายก อบต.) เป็นวาระแห่งชาติที่ทางรัฐบาลได้ให้นโยบายและการลดปริมาณขยะ ซึ่งที่

ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอมก็ได้จัดท าโครงการธนาคาร
ขยะและการจัดท าถังขยะเปียก ทางองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม
จึงรณรงค์เรื่องการลดปริมาณขยะในครัวเรือน จึงอยากให้สมาชิกสภาฯ     
ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน       
เพ่ือสนองนโยบายรัฐบาลในการลดปริมาณขยะ แต่หากในบ้านไหนที่มี
จ าเป็นจะต้องมีถังขยะก็ให้ทางสมาชิกสภาฯ พิจารณาความจ าเป็นจะได้แจ้ง
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการจัดหาให้ 

 -เรื่องถนนของ หมู่ที่ 5 บ้านหนองเต่า ที่ช ารุด แจ้งทางกองช่างให้ออก
ส ารวจพื้นที่พ่ือจะได้ทราบปัญหาว่าจะซ่อมแซมด้วยวิธีการใด 

  -เรื่องบ่อบาดาล ของหมู่ที่ 2 ที่ใช้งานไม่ได้ก็ให้แจ้งปิการใช้งานไปยังกรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล 

 -ส่วนในเรื่องของโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการในข้อบัญญัติ ก็จะได้ให้ทาง
เจ้าหน้าที่กองคลังเป็นผู้ชี้แจงในเรื่องของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก
กรมส่งเสริมฯ ที่เข้ามาท่ีจะสามารถด าเนินการได้หรือไม่ในล าดับต่อไป  

 -ส าหรับถนน คสล. หมู่ที่ 2 ที่ช ารุดก็ของแจ้งทาง ผอ.กองช่าง ในที่ประชุม
นี้เลยให้ประสานกับผู้รับจ้างเข้ามาด าเนินการแก้ไข 

  
 

/-เรื่องประปา... 
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 -เรื่องประปา หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ซึ่งเป็นประปาหมู่บ้านบริหารจัดการเอง       

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม สามารถให้ค าแนะน า และประสาน
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ได้เพ่ือเข้ามาให้ค าแนะน า วิธีการและให้
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการประปาหมู่บ้าน ที่น้ าไม่ไหลและน้ าไม่
สะอาด ส าหรับเรื่องการขอให้รถดับเพลิงให้บริการแจกจ่ายน้ าหากเป็นการ
เดือดร้อนในส่วนรวม แต่ในส่วนของการขอน้ าใช้ส่วนตัวนั้นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนพะยอมจะต้องมีการเก็บค่าบริการขนส่งด้วย โดยทาง      
กองคลังจะออกประกาศการเรียกเก็บค่าขนส่งและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
อีกครั้ง   

นายพั้ว  จันบัวลา -ขอเรียนเพ่ิมเติม การซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน  
(ส.อบต.หมู่ที่ 5) 
นายสมพร  กองกะมุด -ขอเรียนเพ่ิมเติมว่า ตอนนี้ทางกองช่างมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และติด 
(นายก อบต.) ปัญหาของรถที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้า ซึ่งก็เป็นรถดับเพลิงด้วยและในช่วง

นี้ก็มีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นบ่อยมาก รวมทั้งการขอความช่วยเหลือการดับเพลิง
ในพ้ืนที่ใกล้เคียงที่ได้ร่วมท า MOU ในการประสานงานช่วยเหลือเครือข่าย
ในเขตพ้ืนที่อ าเภอชนบท ซึ่งตอนนี้รถดับเพลิงก็เกิดช ารุดจึงท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการซ่อมไฟฟ้า 

นายชยานนท์  อุปฮาต -ขอเรียนเพ่ิมเติม เรื่องประปา หมู่ที่ 7 คาดว่าจะเกิดจากการไม่ได้ล้างถัง  
(ผอ.กองช่าง) หากท่าน สมาชิกสภาฯ สะดวกวันไหนก็ให้นัดวันเวลาให้ทางกองช่างออก

ตรวจสภาพของกิจการประปาหมู่บ้านเพ่ือประเมินเบื้องต้นและให้ค าแนะน า
ในการบริหารจัดการน้ า 

 -ในเรื่องการซ่อมไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน ตอนนี้ที่ได้เช็ครายการซ่อมแซม     
หมู่ที่ 7 เหลือ 2 จุด และหมู่ที่ 4 เหลือ 4 จุด ตอนนี้รอรถดับเพลิงที่ท าการ
ซ่อมอยู่ครับ หากรถพร้อมจะเรงด าเนินการให้ครับ 

นางพรรณี  ค าระกาย -ขอเรียนรายานรายรัย-รายจ่ายจริง ณ เดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม          
(ผอ.กองคลัง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ดูไปพร้อมกับ

เอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านในวันนี้ ดิฉันจะขอเรียนสรุปแบบเข้าใจง่ายๆ     
ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็ให้สอบถามเพ่ิมได้ค่ะ 

   รายรับ (ที่เกิดขึ้นจริง) 
   -รายได้จัดเก็บเอง   

รวมทั้งสิ้น      จ านวน 688,370.38 บาท 
   -รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.  
   รวมทั้งสิน จ านวน  7,394,160.81  บาท 
   -รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. 
   รวมทั้งสิ้น จ านวน  14,036,640.55  บาท 
   รวมรายรับจริงทั้งสิ้น  22,119,171.74  บาท 
   รายจ่าย (ที่เกิดขึ้นจริง) 
   รวมรายจ่ายทั้งสิ้น  20,800,176.54  บาท 
   ดังนั้น ผลต่าง รับ-จ่าย ที่สามารถด าเนินการได้ในข้อบัญญัติฯ  
   จ านวน  1,318,995.20  บาท 
 

/รายงานพสิจูน.์.. 
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  รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน 

(ระหว่างปี) ณ วันที่ 29 เมษายน 2567 
  -เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 

2566  จ านวน  7,069,320.06  บาท 
 -หัก เงินสมทบฯ ส ารองตามระเบียบฯ  จ านวน  10,972,406.35 บาท 
 -คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารหลังหักเงินสมบทกองทุนฯ 
  จ านวน  3,908,086.29  บาท 
 -หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน จ านวน 158,800 บาท 
 -เงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566  

จ านวน 17,092,234.52  บาท 
-คงเหลือเงิรสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้  
ณ วันที่ 29 เมษายน 2567  
จ านวน 13,025,348.23 บาท 
  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม
หรือ  

นายพั้ว  จันบัวลา  -ส าหรับการรายงานสถานะการเงิน ก็มีรายละเอียดครบถ้วนเข้าใจง่ายดี   
(ส.อบต.หมู่ที่ 5)   ครับ ไม่มีข้อสงสัยครับ 
นางพรรณี  ค าระกาย  -หากสมาชิกสภาฯ ไม่ข้อสอบถามเพ่ิมเติม ดิฉันขอจบการรายงานสถานะ 
(ผอ.กองคลัง)  การเงินการคลัง ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ณ วันที่ 29 

เมษายน 2567 ให้สมาชิกสภาฯ รับทราบพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ 
นายหลวด  โนนพะยอม -เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือปัญหาที่จะเสนอเพ่ิมเติม  
(ประธานสภาฯ) ขอปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2567 

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมในวันนี้ 
 
เลิกประชุมเวลา 11.45 น. 
 
 
 

                     (ลงชื่อ)                                  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                      (นายศุภัฒชัย  กองน้ า) 
                                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 
    
 
 
 

 
 
 

/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการสามัญประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม  ชุดตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจ
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2567 ถูกต้องแล้ว  

 
 

 (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายสมดี  ศรีคุ้ม) 
   
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายสมบัติ  จงค า) 
   
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายอุทร  ที่รัก) 

 
 
 

การรับรองรายงานการประชุม 
............................................................................................................................. ....................................... 
.............................................................................................................................. ...................................  
 
 

 (ลงชื่อ)  
                                              (นายหลวด  โนนพะยอม) 
                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 
 

 
 

 
 
 
 


